



CD CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210
website: cdcktpsstockton.com

Tháng 5: tháng nguyên kinh Mân Côi

Nếu chúng ta để ý, bất cứ nơi nào, xứ nào, gia đình nào, người nào có lòng tôn kính Đức Mẹ đặc biệt thì nơi đó rất sấm uất và đạo đức. Hình ảnh của người mẹ luôn là biểu tượng cho sự phong nhiêu, phú túc. Trong Kinh Dịch: quẻ Cấn (vi Thiên), quẻ Khôn (vi Địa); quẻ Khôn luôn ứng với người Mẹ, lòng của người mẹ như mặt đất, luôn gần gũi, mở ra ôm ấp tất cả, ngay cả những cái tâm thường hay cái nhớ bấn nhất trong cuộc đời; Nhưng tất cả sự sống đều phát sinh trên mặt đất: "Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vật vật chi mẫu" (Đạo Đức Kinh-Lão Tử). Trên mặt đất này thì hỏi có một ngày nào không có người mẹ, vắng bóng người mẹ, thì thế giới này thì sẽ ra sao?

17-5 2020 CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

"Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phụ Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi." *Gioan 14:15-16*



Tình yêu của mỗi tín hữu dành cho Chúa sẽ được thẩm định bằng việc tuân giữ Lời của Ngài. Tình yêu ấy được minh chứng bằng cuộc sống tốt lành hàng ngày.

"Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy". Lòng yêu mến của mỗi tín hữu đối với Chúa chỉ có giá trị khi đi đôi với việc làm là "vâng giữ lời Chúa".

Lạy Chúa, chúng con nhận ra một cách rất hữu hiệu để được Chúa yêu mến là chúng con tuân giữ giới răn yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con xác tín rằng tình yêu của chúng con đối với Chúa phải được thể hiện ra bằng việc yêu thương tha nhân, cụ thể là yêu

những người trong gia đình con, những người cùng làm việc với con trong xí nghiệp công ty, những người hàng xóm, những bạn bè con gặp gỡ hằng ngày. Xin giúp chúng con yêu họ cụ thể bằng sự quan tâm đến những niềm vui hay nỗi đau khổ của họ, đồng thời sẵn sàng hy sinh để giúp họ hạnh phúc hơn.

Lạy Chúa, trong cuộc hành hương nội tâm hay lữ hành nơi dương thế, chúng con tin có Mẹ Maria luôn cầu bầu che chở, yêu thương nâng đỡ. Chúng con nhìn lên Mẹ như vị thầy lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Xin cho chúng con luôn vững lòng cậy trông với niềm tin yêu như Mẹ là mẫu gương cho chúng con. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

HẬU ĐẠI DỊCH corona

337 nhà thờ giáo xứ ở Roma được khử trùng để cử hành Thánh lễ lại

Theo yêu cầu của Tòa Giám quản Roma, thành phố Roma đã kêu gọi quân đội Ý và bộ phận vệ sinh thành phố làm sạch và khử trùng tất cả các nhà thờ giáo xứ của Roma để chuẩn bị cho việc cử hành lại các phụng vụ có giáo dân tham dự từ ngày 18/05.

Theo hãng tin SIR của Hội đồng giám mục Ý, quân đội có 80 đội chuyên gia về vật liệu nguy hiểm, hoạt động trên khắp nước Ý trong việc khử trùng và vệ sinh các khu vực cần thiết. 9 đội sẽ được dành riêng để khử trùng tất cả 337 nhà thờ giáo xứ của Roma.

Trong những tuần lễ vừa qua, Trung Tâm Đức Bà Phù Hộ cũng được một số anh chị em tình nguyện tới dọn dẹp, sơn sửa để sẵn sàng đón tiếp mọi người con của Mẹ khi Giáo Phận cho phép mở cửa lại để cử hành các bí tích và sinh hoạt mục vụ.

THÔNG BÁO & HIỆP THÔNG

Cộng Đoàn có một số khẩu trang được một số chị trong Cộng Đoàn thực hiện theo tiêu chuẩn y tế của cấp Quận Orange. Những ai cần xin liên lạc: ông Phó Ngoại Vụ Kiệt Phạm: 209-373-0395. Nhóm các chị may khẩu trang (tên nhóm là Veronica) rất cần thêm người may. Xin liên lạc chị Giàu: 209-712-5643

Quý ông bà anh chị em nhớ theo dõi **THÔNG TIN** Cộng Đoàn trên trang mạng tại địa chỉ: <http://www.cdcktpsstockton.com> và trang Facebook tại địa chỉ:

Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh Stockton.

Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, xin cho toàn thể giới mau qua cơn đại dịch.

